



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์ สวท.	<p><b>เตือน "สครับไทฟัส-มาลาเรีย"</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โภาส การย์กวิณพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า โรคที่อาจพบหลังกลับจากท่องเที่ยวป่าในช่วงหน้าหนาว คือ โรคสครับไทฟัส หรือโรคไขกระดูกอักเสบ และโรคมาลาเรีย ซึ่งทั้ง 2 โรคพบได้ตลอดปี โดยโรคสครับไทฟัสเกิดจากตัวไร่อ่อนที่มีเชื้อโรคกัด หลังถูกกัดประมาณ 10-12 วัน จะมีไข้สูง หนาวสั่น ผู้ป่วยร้อยละ 30-40 จะพบแผลคล้ายถูกบุหรี่จี้บริเวณที่ถูกกัด ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรค บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง และเสียชีวิตได้ตั้งแต่ 1 ต .ค. 2560 - 12 ม .ค. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 2 ,185 ราย เสียชีวิต 2 ราย ส่วนโรคมาลาเรีย เกิดจากยุงก้นปล่องที่มีเชื้อโรคกัด หลังถูกยุงกัดประมาณ 14 วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หากรักษาไม่ทันอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เชื้อขึ้นสมอง หมดสติ เม็ดเลือดแดงแตก ไตวาย เสียชีวิตได้ ตั้งแต่ 1 ต .ค. 2560 - 12 ม.ค. 2561 พบผู้ป่วย 500 ราย ดังนั้น ให้รีบอาบน้ำและซักเสื้อผ้าทันทีหลังจากออกจากป่า เพื่อป้องกันตัวไร่อ่อนที่ติดมากับเสื้อผ้ากัด หากภายใน 15 วัน มี อาการไข้สูง ปวดศีรษะ ขอให้พบแพทย์และแจ้งประวัติการเข้าป่าให้ทราบ เพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการเสียชีวิต</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ป้องกันเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แต่ละปีมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ย 1,015 คน สธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินงานป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ทำให้การเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงร้อยละ 50 ในช่วง 10 ปี สำหรับทีมผู้ก่อการดี ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา โดยชุมชนมีส่วนร่วม ป้องกันการจมน้ำตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่ง 3 ปีที่ดำเนินการมา ทำให้เกิดทีมผู้ก่อการดี 2,177 ทีม ใน 74 จังหวัด และเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป</p>
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์หลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ รีเทิร์น ( Return) เรียวยูเรีย สูตร 2 ซึ่งจากการตรวจสอบพบสารไซบูทรามิน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ พบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ในเฟซบุ๊กชื่อ ลดน้ำหนักแขนขาหน้าเรียวยูเรีย มีข้อความโอ้อวดสรรพคุณต่างๆ ในการช่วยลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หลอกลวงโอ้อวดเกินจริง ออย.จึงมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของสื่อต่างๆ ให้ระงับการโฆษณาแล้ว และขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอ้างลดความอ้วนมารับประทาน เพราะเสี่ยงได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา หากได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p><b>ภาวะเด็กอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ตามที่ สข. ร่วมกับโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ของ สสส. สำนวณนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนใน กทม. 7 โรงเรียน ส่วนของโรงเรียนเอกชน พบนักเรียนมีปัญหาโภชนาการเกินกำหนดหรือเป็นโรคอ้วน โดยระดับประถมศึกษามีร้อยละ 19.6 และระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 36 นอกจากนี้ ยังพบว่า กว่าร้อยละ 60 มีภาวะไขมันในเลือดสูง และเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน สข.จึงเตรียมขยายผล โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย และร่วมกับ สธ.ส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมแก้ไขปัญหากับทางโรงเรียน</p>
มติชน สยามรัฐ	<p><b>โรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีสังคมออนไลน์ได้แชร์ข้อมูล หญิงสาวป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน จนบุคคลรอบข้างรังเกียจ ว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สามารถถ่ายทอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทางพันธุกรรม ได้ พบได้ทุกเพศ ทุกวัย เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน แม้โรค จะรักษาไม่หายขาด แต่มีช่วงระยะเวลาที่อาการของโรคสงบ บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและสังคม ไม่ควรรังเกียจ แต่ควรให้กำลังใจผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สถาบันโรคผิวหนังสามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้ รวมทั้ง ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่รพ.สังกัด สธ.ทั่วประเทศได้ทุกสิทธิการรักษา</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงอาการของโรคสะเก็ดเงิน ว่า จะมีผื่นแดงหนาขอบเขตชัดเจน มีสะเก็ดเงินปกคลุม เมื่อขูดลอกสะเก็ดออกจะพบจุดเลือดเล็ก ๆ ใต้ผิวหนัง มักเป็นบริเวณข้อศอก หัวเข่า หน้าแข้ง ศีรษะจะมีผื่นแดงลอกเป็นขุยขาวคล้ายรังแค ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรคสะเก็ดเงินกำเริบ เช่น บาดแผลบนผิวหนัง ถูกของมีคม ทำให้เป็นแผลหรือรอยถลอก</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง</p>	<p><b>โรคเรื้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้การควบคุมโรคเรื้อนจะประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่ยังมีข่าวเรื่องการตีตราผู้ป่วยโรคเรื้อน และความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งโรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาหาย ได้ โอกาสที่โรคจะติดต่อเพียงร้อยละ 3 และคนที่ภูมิคุ้มกันต้านต่อโรคเรื้อนผิดปกติเท่านั้นที่จะเป็น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>จับบริษัทโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ จ.ชลบุรี สนธิกำลัง อย. และสธ. เข้าตรวจค้นบริษัทคอลเซ็นเตอร์ รับจ้างจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพยี่ห้อต่างๆ ทางโลกออนไลน์ โดยมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินจริง ในพื้นที่ สภ.เมืองพัทยา สภ.นาจอมเทียน และ สภ.หนองปรือ โดยมีจุดหลักคือ บ.โมโจ คอลเซ็นเตอร์ ต.หนองปรือ บ.คอลเซ็นเตอร์เอเชีย และ บ.พาวเวอร์ไลฟ์เอเชีย ต.นาจอมเทียน ยึดของกลางและจับกุมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ยกระดับ SME อาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร ให้ความรู้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เพิ่มผลิตภาพยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูป มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ อย.กับมาตรฐานเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต” โดย น.ส.จิรารัตน์ เทะศิริ ปักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกำหนดมาตรฐานสำนักอาหาร อย.</p>
<p>มติชน คอลัมน์ แวดวงทูเดย์</p>	<p><b>ดนตรีบำบัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ เปิดเผยว่า ได้นำศาสตร์ดนตรีมาบำบัดฟื้นฟูร่างกายจิตใจ เพื่อคลายเครียดแก่ผู้ป่วยและคนพิการที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย อารมณ์ รวมถึงเด็กพิเศษ และยังกระตุ้นทักษะในด้านอื่นๆ ด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานดนตรีบำบัด สถาบันสิรินธรฯ หรือ <a href="http://www.snmri.go.th">www.snmri.go.th</a></p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอบทความว่า การวิ่งโครงการก้าวคนละก้าวฯ แสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอ ไม่ต้องให้เกิดการวิ่งเพื่อเรียกรายเงินมาบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>วันโรค</b></p> <p>-เสนอบทความ สวรส. ระบุว่า ประเทศไทยได้จัดให้ปัญหาวันโรคเป็นวาระสำคัญระดับชาติ ตั้งแต่ปี 2560 หลังกรม.เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์วันโรคระดับชาติ ปี 2560-2564 มีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสีย ลดความรุนแรงของโรค รวมถึงลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยจะลดอุบัติการณ์ของวันโรคให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ดูแล รักษาและควบคุมวันโรค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์วันโรคระดับชาติ จะ แก้ปัญหานี้ได้ โดยมี การจัดตั้งเครือข่ายวิจัยวันโรคในประเทศไทย ( Thai TuRN) กำหนดโจทย์วิจัยวันโรค 4 ด้าน คือ 1.การวิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2.การวิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ 3.การศึกษาเชื้อวันโรคตื้อยา ทั้งแบบ genotypic และ phenotypic และ 4.การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวันโรคแฝง นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้เสนอแผนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาวันโรคในประเทศไทย ในรูปแบบชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา โดยมี สวรส.เป็นหน่วยงานหลักในการกิจดังกล่าว ซึ่งมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยผ่านทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	www.hsri.or.th/callfortb แล้ว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอบทความ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. จัดกิจกรรม “ป(ล)อด” รั้ววันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ท้องฟ้าจำลอง) ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างเดือน พ.ค. -ก.ย. 2559 พบว่า เด็กที่อาศัยในบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่ เจ็บป่วยมากกว่าเด็กในบ้านที่ไม่มีการสูบบุหรี่ ส่วนเด็กเล็กที่ได้รับควันบุหรีมือสอง เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม สูงกว่าเด็กทั่วไป และมีอัตราการเกิดโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น ดังนั้นพ่อ แม่ ผู้ปกครองควรหันมาดูแลสุขภาพครอบครัวและเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่สำหรับเยาวชน</p> <p>ด้าน นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าคนไทยเสียชีวิตจากบุหรีมากกว่า 51,000 คนต่อปี ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคที่เกิดจากบุหรีสูงถึง 7.5 หมื่นล้านบาท ประเทศไทย ได้บังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดมาตรการลดการใช้ยาสูบและสูดดมควันบุหรีมือสอง โดยทำให้บ้านและยานพาหนะเป็นที่ปลอดบุหรี สอนให้เด็กอยู่ให้พ้นจากควันบุหรีมือสอง และผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในการไม่สูบบุหรี่</p>
บางกอกโพสต์ ไทยโพสต์	<p><b>บางกอกน้อยโมเดล</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สสส. แลกข่าวเปิดตัวโครงการบางกอกน้อยโมเดล “สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้ว” เพื่อพัฒนาชุมชนบางกอกน้อยให้เป็นชุมชนต้นแบบสุขภาวะเขตเมือง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยจัดทำแอปพลิเคชันบางกอกน้อยโมเดล และ Web-based พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในเขตบางกอกน้อยเข้ามากรอกข้อมูลรายบุคคล 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะมีทีมจิตอาสาจากนักเรียนในสถานศึกษาเขตบางกอกน้อยลงพื้นที่แนะนำระบบฐานข้อมูลและเก็บข้อมูลเชิงรุกในชุมชนควบคู่กัน เมื่อกรอกข้อมูล แล้วจะแสดงผลที่ศิริราชทันที ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการทำงาน เช่น การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพเชิงรุก ขณะนี้จัดเก็บข้อมูลได้ 60% จากเป้าหมาย 90,000 คน จากนั้นจะมีการวางแผนกับภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน และนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาระบบดูแลสุขภาพต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ปรับสูตรนมไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “ส่งความสุข ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้) โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีสินค้าที่ปรับสูตรลดน้ำตาลและโซเดียมลง 15-45% 30 รายการ ซึ่งจะมีการแสดงฉลากโภชนาการ GDA เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภค มีผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมโครงการ 12 ราย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จะเข็ชเตรา ชลบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และมีร้านค้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ 1.สวนริมเขา ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 2.ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุดแค จ.สระบุรี 3.รินขนมไทย จ.จะเข็ชเตรา 4.เอกชัยสาละสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี และ 5.บ้านขนมมันทวัน จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ ยังร่วมกับเลมอนฟาร์ม จำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ และจะขยายการจัดจำหน่ายสินค้าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงขยายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p><b>รับบริจาคเงินช่วย รพ.พิจิตร</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ พิจิตร เติ่นขอรับบริจาคเงินจากพ่อค้าประชาชนและผู้นำท้องถิ่น ตามโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ รพ.พิจิตร ที่ อ.สากเหล็ก โดยก่อนหน้านี้อัดลงพื้นที่เดินขอรับบริจาคแล้ว 6 อำเภอ ได้เงินบริจาคแล้วเกือบ 4 ล้านบาท</p> <p>นพ.วิริยะ เอี้ยวประเสริฐ ผอ.รพ.พิจิตร ให้ข้อมูลว่า รพ.พยายามลดค่าใช้จ่าย แต่ไม่ยอมลดคุณภาพหรือลดการให้บริการผู้ป่วยอย่างเด็ดขาด ที่ผ่านมา มีผู้บริจาครวมทั้งได้รับงสนับสนุนจาก สธ. 35 ล้านบาท ทำให้รพ.มีสภาพคล่องดีขึ้น ปัจจุบันยังต้องใช้เงินหมุนเวียนที่อยู่ในสภาวะติดลบประมาณ 80-100 ล้านบาท ผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถบริจาคได้ที่บัญชี “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 610-0-76563-2</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>ป้องกันไฟฟ้า-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันปี 2561 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 65 จังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.น้อมนำโครงการพระราชดำริในการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สร้างป่าสร้างรายได้มาใช้ในพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกทำการเกษตร และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าไม้ 2.จัดประชุมกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ กระแสลม พร้อมกำหนดช่วงเวลาจัดระเบียบการเผาของเกษตรกร ส่งเสริมใช้สารหมักชีวภาพย่อยสลายตอซัง 3.จัดทำแผนเผชิญเหตุไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด และส่งมายังส่วนกลางภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561 4.ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามมาตรการ "4 พื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ" 5.ให้บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด จับกุมผู้กระทำผิดที่ลักลอบเผาในพื้นที่ป่า 6.จังหวัดที่มีทำอากาศยานพาณิชย์ ให้ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบินอย่างใกล้ชิด ในการรายงานสภาพอากาศที่อาจมีผลต่อการคมนาคมทางอากาศ 7.การบริหารจัดการงบประมาณต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ 8.หากสถานการณ์หมอกควัน มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานให้จังหวัดประสานหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพกับประชาชน 9.ให้รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มายังกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เป็นประจำทุกวันศุกร์</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ทิ้งซากไก่ลงคลอง</b> -เสนอข่าว นายนาชัย บุญจีน นักพัฒนาชุมชน อบต.พังตรุ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ได้รับแจ้งว่ามีคนนำซากไก่มาทิ้งในลำคลองจำนวนมาก จึงประสานรพ.สต.บ้านเบญพาด และสำนักงานปศุสัตว์กาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและนำซากไก่กว่า 100 ตัวขึ้นมาฝังกลบอย่างถูกวิธี จากนั้นวันที่ 15 ม.ค. มีคนนำซากโครงไก่บรรจุในถุงพลาสติกกว่า 100 ถุง มาทิ้งอีก ทำให้ต้องฝังกลบซากไก่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบมีผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของโรคแต่อย่างใด</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch